



เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

HUACHIEW CHALERM PRAKIET UNIVERSITY

18/18 ถนนเทพรัตน กม.ที่18 (บางนา-ตราด) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

18/18 Debaratana Road, k.m. 18 (Bangna-Trad) Bangplee District, Samutprakarn 10540, THAILAND

โทร. 0-2312-6300 โทรสาร 0-2312-6237 Tel. (662) 312-6300-73 Fax. (662) 312-6237

http://www.hcu.ac.th



ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ ๐5๐ / 2560

เรื่อง สวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากร

.....

เพื่อให้การจัดสวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากร และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 074/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง สวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากร และกำหนดเกณฑ์การได้รับสวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากร ดังนี้

1. บุคลากรได้รับสวัสดิการตามประกาศนี้ในระหว่างที่เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย และบุตรต้องกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น
2. บุคลากรประจำที่ทำงานให้แก่มหาวิทยาลัยมากกว่า 5 ปี ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบุตรคนแรก และส่วนลด 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับบุตรคนที่สอง และบุคลากรประจำที่ทำงานให้แก่มหาวิทยาลัยระหว่าง 2 – 5 ปี ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 25 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบุตรคนแรกและบุตรคนที่สอง
3. บุตรบุคลากรที่ศึกษาในคณะทางด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิตตามข้อ 2 สำหรับคณะและสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต
4. บุตรบุคลากรที่จะขอรับสวัสดิการตามประกาศนี้ ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา หากภาคการศึกษาใดมีผลการศึกษาน้อยกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ส่วนลดค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาถัดไปจนกว่าจะมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 จึงจะได้รับสิทธิในส่วนลดค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาถัดไป
5. บุคลากรผู้ขอรับสวัสดิการตามประกาศนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ พุ่มเท เสียสละ ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และหากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีอยู่ในระดับพอใช้ หรือต้องปรับปรุง มหาวิทยาลัยจะไม่ให้สวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตรในปีต่อไป

6. มหาวิทยาลัยกำหนดให้สวัสดิการส่วนลดค่าหน่วยกิตบุตรของบุคลากรสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ส่วนภาคฤดูร้อนจะไม่ได้รับสวัสดิการ รวมทั้งการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในรายวิชาใด จะไม่ได้รับสวัสดิการส่วนลดค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
7. ในกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการใด ๆ ที่มีได้กำหนดไว้ หรือกรณีที่เหมาะสมผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ ให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง สำหรับบุตรของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติสวัสดิการไปก่อนที่ประกาศฉบับนี้ บังคับใช้ การรับสวัสดิการส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตรให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิมจนกว่าบุตรของบุคลากรผู้นั้นจะสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ